

UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TƯ PHÁP Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /BC-TP

Lương Tài, ngày 14 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 629/UBND-TH ngày 6/6/2023 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật PCTN năm 2018 và Thông báo số 26/TB-TTr.NV4, phòng Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác triển khai và quán triệt

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023 và các Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật như;

- Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 04/01/2023 về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện;

- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Lương Tài về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2023;

* Ngoài ra căn cứ vào các Kế hoạch của sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 09/01/2023 của UBND huyện Lương Tài về tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 phòng Tư pháp đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện như:

- Kế hoạch số 01/KH-TP ngày 03/01/2023 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC); quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo nổ, đèn trời dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội đầu năm 2023;

- Kế hoạch số 02/KH-TP ngày 05/01/2023 về tiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2023;

- Kế hoạch số 04/KH-TP ngày 10/01/2023 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện năm 2023;

- Kế hoạch số 05/KH-TP ngày 11/01/2023 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn Huyện năm 2023;

- Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 12/01/2023 về tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện chương trình hành động PCTNTC, để cán bộ, công chức, viên chức tự giác chấp hành.

Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung, tuyên truyền pháp luật về PCTNTC nói riêng được thực hiện với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền; tổ chức lồng ghép tại các cuộc hội nghị, các buổi họp giao ban của huyện với các xã, thị trấn; thông qua hệ thống truyền thanh, thông qua tủ sách pháp luật ở cơ sở; qua việc tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.... Do sự đa dạng và phong phú nên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia học tập. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về PCTNTC.

2. Kết quả tuyên truyền, phổ biến, GDPL

Bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp và UBND huyện, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực PHPBGDPL huyện đã thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau theo các kế hoạch đã đề ra.

Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện (Đài truyền thanh huyện) xây dựng chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng các nội dung liên quan đến PCTNTC trên phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức và công dân nắm được cùng giám sát việc thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm phòng Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh tổ chức 02 Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý tại hai xã Trung Chính và Trừng Xá cho hơn 160 đại biểu với nội dung giới thiệu Chuyên đề pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan; tư

vấn, trợ giúp pháp lý trên tất cả các lĩnh vực pháp luật (trừ những vụ việc thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại).

Phối hợp với UBND xã Quảng Phú, Lâm Thao, Phú Hoà và thị trấn Thừa tổ chức 04 hội nghị và mời báo cáo viên của Phòng PBGDPL Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh về PBGDPL cho hơn 400 đại biểu là cán bộ, hội viên thuộc tổ chức của các đoàn thể tại các xã, thị trấn nêu trên về một số nội dung cơ bản của Luật như: Luật Đất đai, Luật giao thông đường bộ, Nghĩa vụ quân sự, Phòng chống tham nhũng...

3. Kết quả kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập năm 2023

Phòng Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảng viên, công chức thuộc diện kê khai tài sản đã kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn; thực hiện việc báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra huyện uỷ theo đúng quy định.

4. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về luật về PCTNTC trên địa bàn ngày được thực hiện có nề nếp, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhau, bước đầu đã hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, từ đó nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ và nhân dân trong toàn huyện. Góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Tồn tại, hạn chế:

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTNTC chưa thường xuyên sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về tính cấp bách và sự cần thiết về công tác PCTNTC.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP THEO

1. Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn, đơn vị thực hiện tốt các Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của UBND tỉnh và UBND huyện trong năm 2023. Đồng thời triển khai kịp thời các văn bản pháp luật do Quốc hội, Chính phủ và cấp trên ban hành có hiệu lực thi hành trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ

quan, đơn vị, địa phương. Bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.

3. Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các chương trình, các phong trào vận động quần chúng khác.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 của Phòng Tư pháp huyện gửi Thanh tra huyện tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra huyện (b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Thị Hoa